

SAPPORO INTERNATIONAL UNIVERSITY



Trường Đại học Quốc tế Sapporo
Campus Guide
Tiếng việt

Điều kiện cần thiết để nộp đơn - Đời sống ở Sapporo

Điều kiện cần thiết để nộp đơn

Tư cách nộp đơn

Những sinh viên có đủ tất cả điều kiện 1 ~ 3 dưới đây.

1. Là người có quốc tịch nước ngoài có tư cách lưu trú "Du học", hoặc có thể có tư cách lưu trú "Du học" sau khi nhập học và đủ 18 tuổi vào ngày 1 tháng 4 của năm nhập học.
2. Người có một trong các điều kiện a) ~ c) dưới đây.
 - a) Người đã hoàn thành hay là người dự định sẽ hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm ở nước ngoài cho đến ngày 31 tháng 3 của năm sẽ nhập học.
 - b) Người có điều kiện a) bên trên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Kỹ thuật chỉ định.
 - c) Người đã được trao bằng Tú tài Quốc tế.
3. Người có một trong các điều kiện a) ~ b) dưới đây.
 - a) Người đã dự thi Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) mà Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tiến hành hay Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) và đã đạt điểm chuẩn để nộp đơn được ghi dưới đây.
 - b) Người được công nhận là có khả năng học tập tại trường.

Kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)	Tiếng Nhật 200 điểm trở lên (Tổng cộng điểm Đọc hiểu, Nghe hiểu, Nghe - Đọc hiểu)	Phải dự thi một trong các kỳ thi lần 1, hoặc lần 2 của 2 năm trước khi nhập học hay kỳ thi lần 1 của 1 năm trước khi nhập học.
Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT)	N2 trở lên	Phải dự thi một trong các kỳ thi lần 1, hoặc lần 2 của 2 năm trước khi nhập học hay kỳ thi lần 1 của 1 năm trước khi nhập học.

* Vui lòng xem thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh ở phần "Các mục cần thiết trong Kỳ thi tuyển sinh".

Nơi ở

Trường Đại học Quốc tế Sapporo không có ký túc xá sinh viên nhưng có cung cấp căn hộ "cho thuê" dành cho du học sinh. Tiền ở phòng một người khoảng trên dưới 30.000 yên/tháng.

Sinh viên có thể tự mình thuê căn hộ hay chung cư, nhưng do ở Nhật có "Chế độ người bảo lãnh" nên nếu không tìm được người bảo lãnh thì khó ký được hợp đồng thuê nhà. Ngoài ra, nhà cho thuê ở Nhật không có đồ nội thất, đồ điện máy, sinh viên phải tự mình trang bị những gì cần thiết nên chúng tôi khuyến khích du học sinh sử dụng nhà mà trường thuê hộ.

Thiết bị trong nhà ở mà trường cung cấp	Đồ điện máy	Đồ nội thất	Vật dụng khác
	Tivi, tủ lạnh, máy giặt (dùng chung), bóng đèn, máy sưởi	Giường, rèm cửa	Dụng cụ nấu ăn, bộ muỗng nĩa, bộ drap giường, gối v.v.

* Dự kiến hoàn thành ký túc xá sinh viên vào tháng 3 năm 2020.

Về việc làm thêm

Xin "Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú"

Trường hợp du học sinh đã nhập cảnh với tư cách lưu trú "Du học" tiến hành làm thêm với mục đích trang trải học phí và sinh hoạt phí, v.v... thì phải xin phép "Hoạt động ngoài tư cách lưu trú" từ trước. Khi có được giấy phép hoạt động ngoài tư cách này, du học sinh có thể làm thêm tối đa 28 tiếng 1 tuần (trong thời gian trường nghỉ thì tối đa 8 tiếng 1 ngày). Nếu không xin giấy phép mà tiến hành hoạt động ngoài tư cách lưu trú thì sẽ bị xử phạt tù cải tạo, tù giam 1 năm trở xuống hoặc phạt tiền lên đến 200.000 yên.

Chi tiêu trung bình 1 tháng của du học sinh

Chi tiêu trung bình 1 tháng

Tổng cộng ¥69,000~88,500

*Không bao gồm học phí.
*Có tháng phải chi tiêu cho việc đi lại du lịch thực tập và những thứ khác liên quan đến giờ học.
*Mùa đông sẽ dùng máy sưởi nên tiền điện và nhiên liệu cao hơn mùa hè.

Các khoản chi	Chi tiêu trung bình
Sách giáo khoa	¥1.000
Chi phí giao thông	¥2.000
Tiền ăn	¥20.000~30.000
Tiền nhà	¥29.000
Tiền điện	¥2.000
Tiền ga	¥2.500~7.000
Tiền nước	¥2.000
Bảo hiểm sức khỏe quốc dân	¥2.000
Sở thích - Giải trí	¥5.000~10.000
Điện thoại di động	¥3.500

Trang phục mùa đông ở Sapporo

Nhiệt độ trung bình Sapporo

Mùa hè (Tháng 8) : 22.2°C Mùa đông (Tháng 2) : -5.1°C

Khí hậu Sapporo thuộc vùng khí hậu đặc trưng ven biển Nhật Bản, mùa hè mát mẻ, mùa đông bao phủ lớp tuyết dày. Hẳn các bạn nghĩ "Hokkaido lạnh lắm...?" nhưng các bạn không cần phải lo lắng. Nhà ở, các tòa nhà đều trang bị đầy đủ thiết bị chống lạnh, máy sưởi nên khi ở trong nhà thì còn ấm hơn cả Tokyo.



Nếu mặc thêm áo bông (ví dụ như áo nỉ,...) bên trong thì rất tiện

Giày có đế gỗ ghe sẽ tạo cảm giác thoải mái dù đi trên đường bị đóng băng

Mùa đông sẽ phải mặc dày vì vậy bạn nên sử dụng đồ mặc bên trong có độ mỏng linh hoạt.

Khi mặc quần bó sát hay quần ngắn thì nên dùng vớ làm ấm chân để cổ chân không bị lạnh. Nên sử dụng miếng giữ nhiệt.

Sử dụng giày ủng đi tuyết sẽ rất ấm áp, khó bị trơn trượt trên đường tuyết.